
Skólanefndarfundur 20.12. 2018  

  

Mættir: Gunnar Friðfinnsson, Rósa Hrönn Ögmundsdóttir, Guðjón Örn Sigtryggsson, Helga Björk 

Ólafsdóttir, Lovísa Inga Ágústdóttir. Helga Kristín Kolbeins Skólameistari bauð fundarmenn velkomna og 

stjórnaði fundi.  

  

Dagskrá  

 Fundarefni 

1. Uppgjör haustannar 2018, skólameistari gerði grein fyrir starfinu á haustönninni.  
 

Staða skólans í fjármálum er góð og ekki ástæða að hafa áhyggjur af heildarstöðunni 2018. 

Vinna hefur staðið yfir í stofnannasamningum og er stefnt á að ljúka þeirri vinnu á vorönn. 

Skólastarfið hefur gengið vel og eru nemendur og starfsmenn almennt ánægðir með það skipulag sem 

innleitt hefur verið á önninn, þ.e. tilraunum til að dreifa álaginu. 

  

 
2. Rýnt í vorönn 2019. Skólameistari gerði grein fyrir þeim áherslum sem verða í skólastarfinu á vorönn. 

Það eru ekki margir nemendur sem koma nýir inn í skólann á vorönn en það er í samræmi við 
áætlanir. 

 

 

 

  

Helga Kristín Kolbeins 
Skólameistari 


